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ชื่อวิทยานิพนธ  บทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรยีนการสอนของวิทยากร
อิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวัดยะลา 

ผูเขียน นางซูมัยยะห  สาและ 
สาขาวิชา อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา 2550 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ  1) เพื่อศึกษาบทบาทที่เปนจริงในการจัดการเรียน
การสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ในดานหลักสูตรและการ
นําไปใช  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล  2) เพื่อศึกษาบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา 
ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา  ในดานหลักสูตรและการนําไปใช  ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล 3) เพื่อเปรียบเทียบ
บทบาทที่เปนจริงกับบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา  โดยจําแนกตามตัวแปร อายุ  เพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการสอน  4) เพื่อศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่เปนจริงและ
บทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดยะลา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ 
ตัวแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จังหวัดยะลา จํานวน 7 คน  2) กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบ
แบบสอบถาม คือ วิทยากรอิสลามศึกษา จํานวน 137 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่
คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา 
และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่
คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
ยะลา สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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ผลการวิจัยพบวา  
 1) บทบาทที่เปนจริงในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ใน

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมด ยกเวนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก   

2) บทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   

3) การเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ที่มีอายุ  เพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณในการสอนตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คือหลักสูตรอิสลามศึกษาตองปรับใหสอดคลองกับ
ความตองการของผู เรียนและเหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมีความ
หลากหลาย  มีการสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่มีปญหา ผูมีสวนเกี่ยวของควรสนับสนุนสื่อ
อิสลามศึกษาที่เปนภาษาไทย ใหกับโรงเรียน ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และควรจัดใหมี
การอบรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกวิทยากรอิสลามศึกษา 
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ABSTRACT 
 

  This research aimed 1) to examine the actual instructional roles of Islamic 
studies teachers in primary schools in Yala province with regard to syllabus and its application, 
instructional activities, teaching materials, and measurement and assessment, 2) to examine 
expected instructional roles of Islamic studies teachers in primary schools in Yala province with 
regard to syllabus and its application, instructional activities, teaching materials, and measurement 
and assessment, 3) to compare the actual and expected instructional roles of Islamic studies 
teachers in primary schools in Yala province in accord with their sexes, ages, academic 
backgrounds, and experiences, and 4) to propose suggestions about the expected and actual 
instructional roles of Islamic studies teachers in primary schools in Yala province. 
  Seven Islamic studies teachers were purposively selected for interview purposes 
and 137 Islamic studies teachers were randomly selected for questionnaire response purposes. The 
research instruments were the interview form and questionnaires. There were three main parts of 
the questionnaires. The first part was about general information. The second part was about the 
expected and actual instructional roles of Islamic studies teachers in primary schools in Yala 
province. The last part was about suggestions on expected and actual instructional roles of Islamic 
studies teachers in primary schools in Yala province. Statistics used in this study was based on 
percentage,  arithmetic mean, and standard deviation. 
  The results of the study are as follows:  

1) The perceived levels of the actual instructional roles of Islamic studies 
teachers in primary schools in Yala province, in overall and in each aspect, are moderate with the 
exception of the instructional activities which are high.  
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2) The perceived levels of expected instructional roles of Islamic studies teachers 
in primary schools in Yala province, in overall and in each aspect, are high.  

3) In overall and in each aspect, the perceived means between the actual and 
expected instructional roles of Islamic studies teachers in primary schools in Yala province, which 
are compared across sexes, ages, academic backgrounds, and experiences, are not different. 
  4) The proposed suggestions are to amend syllabuses to suite learners’ needs and 
capacities; to provide poor students with extra class; to produce Islamic studies teaching material 
in Thai language; to implement an authentic evaluation and assessment; and to provide profession 
training pertaining to instructional methods. 
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الدور الواقعي والافتراضي المرجو في الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم                                الموضوع
  الإسلامية في المدارس الابتدائية بمحافظة جالا

  سمية  سالح      الباحثة
  الدراسات الإسلامية       القسم

   هجرية1428    العام الجامعي
  

  
   البحثمستخلص
  

 في الأمور التعليمية لدى مدرسي            لدراسة الدور الواقعي           :   يستهدف هذا البحث أولا       
العلوم الإسلامية في المدارس الابتدائية بمحافظة جالا من ناحية استخدام المناهج والمناشط الدراسية                                        

لدراسة الدور الافتراضي المرجو في الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم                            :   وأدواا وتقييماا ، ثانيا             
ائية بمحافظة جالا من ناحية استخدام المناهج والمناشط الدراسية وأدواا                             الإسلامية في المدارس الابتد            

للمقارنة بين الدور الواقعي والافتراضي في الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم                                :   وتقييماا، ثالثا       
س  العمر والجن      بالنظر إلى بعض العوامل منها          الإسلامية في المدارس الابتدائية بمحافظة جالاوذلك                      

الدور     والاقتراحات في الدور الواقعي و                 الآراء     لدراسة    :   والمستوى الدراسي والخبرة في التعليم ، رابعا                    
  .الافتراضي في الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم الإسلامية في المدارس الابتدائية بمحافظة جالا

  

مي العلوم الإسلامية       عن طريق مقابلة سبعة من معل       :    فهم أولا      العينة لهذا البحث      أما      
. عن طريق الاستجواب عن مائة وسبعة وثلاثين من معلمي العلوم الإسلامية                       :   بمحافظة جالا ، ثانيا        

وأما الأدوات المستخدمة في جمع هذه المعلومات فهي المقابلة والاستجوابات التي تنقسم إلي ثلاثة                                        
م الثاني فهو الاستجواب في الدور             القسم الأول فهو الاستجواب العام للمجيب ، والقس                    :   أقسام    

الواقعي والافتراضي في الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم الإسلامية في المدارس الابتدائية بمحافظة                                         
جالا ، والقسم الثالث الاستجواب عن الخبرات والاقتراحات حول الدور الواقعي والافتراضي في                                           

سلامية في المدارس الابتدائية بمحافظة جالا بالحساب المئوي                      الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم الإ               
  .والتراكمي والميلي 
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  :ونتائج البحث كما يلي     
لقد كان الدور الواقعي في الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم الإسلامية في                              )   1    

اعدا الناحية الأنشطة         المدارس الابتدائية بمحافظة جالا في حالة متوسطة وذلك في جمع المستويات م                             
  .التعليمية فإنها بمستوى الامتياز

ولقد كان الدور المرجو في الأمور التعليمية لدى مدرسي العلوم الإسلامية  في                              )   2    
  .المدارس الابتدائية بمحافظة جالا بمستوى متوسط في جميع المستويات 

مور التعليمية لدى مدرسي         المقارنة بين الدور الواقعي والافتراضي المرجو في الأ                        )   3    
ئية بمحافظة جالا وذلك من ناحي                              لمدارس الابتدا لعلوم الإسلامية في ا لعمر والجنس والمستوى         ا ا ة 

  . والخبرات التعليمية في مستويات متقاربة الدراسي
 من تطوير    أنه لابد    :    معلمو العلوم الإسلامية في المدارس الإسلامية                 اقترح   فقد  )   4    

لمقر       وا لمناهج  تقتضيه و                 رات وملاء      ا ما لمعاصر ، وذلك حسب  ا لمسلم  ا لشخصية  ا لة   ا مته  مع  لأصا
تعدد المناشط التعليمية وإقامة الدورات                كذلك من المقترحات المذكورة أنه لابد من                   والمعاصرة ، و      

والمطوب من المسئولين في الجهاد المعنية أن تقوم بتوفير أدوات التدريس                               ة ، ية لضعفاء الطلب    الخصوص  
سة ويرغب إذا كانت تلك الأدوات مكتوبة باللغة المحلية ، وأما بالنسبة التقييمات ففي حالة                                    المدر   

  . المكثفة، وأما بالنسبة لتطوير المعلمين فهي لابد من إقامة الدوراتواقعية 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


